
Frístundaráð Akureyrarbæjar Akureyri 9. júní 2020

B/t Ellert Örn Erlingsson

Komiði sæl,

Fyrir hönd knattspyrnudeildar K.A. kt 510991-1849 óska ég eftir því að Akureyrarbær aðstoði K.A. 
með kostnað við sund keppenda á N1-mótinu 2020.

Eins og margir vita stendur K.A. fyrir stærsta viðburði bæjarins ár hvert þegar að N1-mótið fer í gang. 
Von er á 2000 keppendum í ár og hátt í 5000 gestum sem fylgja þeim. Vegna COVID19 þarf KA að 
breyta mörgu í umgjörð mótsins svo hægt sé að halda það með sem öruggustum hætti. KA sér fram á 
töluverðan kostnaðarauka í kringum mótið í ár sem felst m.a. í auknum starfsmannakostnaði þar sem 
KA þarf að halda úti fjórum veitingasölum í stað einnar, kostnaði við að leigja girðingar til þess að 
hólfa svæðið niður hjá okkur og auknum kostnaði við allan borðbúnað þar sem KA mun í fyrsta skipti 
nota einnota borðbúnað til þess að gæta fyllsta öryggis og hreinlætis. Áætlaður kostnaðarauki fyrir 
KA við N1-mótið árið 2020 er á milli 3-4.000.000kr

Auka mannskapur í veitingasölu og auka þrifa vaktir í skólum: 600-800.000
Kostnaður við einnota borðbúnað: 1.500.000-2.000.000
Kostnaður við leigu á girðingum til að stúka niður svæði: 500.000
Kostnaður við kaup á hreinlætisvörum í skóla og fleiri flautum og boltum v/covid: 400.000

Það er því ósk KA að þurfa ekki að greiða Sundlaug Akureyrar fyrir þá þátttakendur sem fara í sund. 
Fordæmi eru fyrir því að önnur íþróttafélög í bænum þurfi ekki að greiða fyrir þá keppendur sem fara 
í sund. Einnig þekkjum við frá öðrum bæjarfélögum að íþróttafélög sem standa að jafn stórum 
viðburðum þurfi ekki að greiða kostnað við sund. 

Fyrir hönd K.A.

_______________________
Sævar Pétursson
Framkvæmdastjóri

 


